

ข่าวฉบับที่ 10 / 2566
19 พฤษภาคม 2566

**สำนักงาน กคค. เร่งเครื่องร่วมมือกับต่างประเทศในโครงการ ARISE Plus-Thailand
เสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนากรอบการค้ากับการแข่งขันตามแนวปฏิบัติของต่างประเทศ**

นายไมตรี สุเทพากุล ประธาน กคค. เปิดเผยว่า สำนักงาน กคค. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ รวมตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU Plus Project) หรือชื่อย่อว่า ARISE Plus - Thailand เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการแข่งขันทางการค้า โดยมีองค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre: ITC) เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 3 ปี (ระหว่างปี 2563-2566) โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 โครงการ ARISE Plus - Thailand ในสาขาความช่วยเหลือด้านการแข่งขันทางการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ สำนักงาน กคค. ในการพัฒนากรอบการค้ากับการแข่งขัน (Competition regulatory framework) ตามแนวปฏิบัติของต่างประเทศ มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การเสริมสร้างศักยภาพของสำนักงาน กคค. และพนักงาน 2) การพัฒนากรอบแนวคิดและจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการค้ากับการแข่งขันจากต่างประเทศ 3) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้ากับการแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐ 4) การเสริมสร้างความรู้ด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้กับหน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค และผู้บริโภค

นอกจากนี้ ประธาน กคค. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กคค. ได้ประชุมร่วมกับ ITC เพื่อหารือความคืบหน้าโครงการ ซึ่งมีหลายแง่มุมที่ทำทนายนโยบายการแข่งขันทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นห่วงการสุขภาพจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว หรือความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม ทั้งอากาศ และมลพิษ ที่ได้มีการพูดถึงในการประชุม APEC ครั้งล่าสุด ซึ่งประเทศไทยอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านและโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กคค. จำเป็นต้องหาแนวทางในการค้ากับดูแลการประกอบธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้ตามแนวปฏิบัติของต่างประเทศ และ ปรับปรับให้เหมาะสมกับตลาดธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ สำนักงาน กคค. ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากรอบการแข่งขันทางการค้าในด้านต่างๆ ภายใต้ความช่วยเหลือของโครงการดังกล่าว

